



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 1 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 15 ชุดโครงการวิจัย จากทั้งหมด 65 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการวิจัยมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) ความน่าสนใจของโจทย์วิจัย 2) กระบวนการและวิธีการวิจัยที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3) ความชัดเจนและเป็นไปได้ของนวัตกรรมเชิงระบบและกลไก และ 4) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทุนการทำงานเดิม โดยมีรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญาฯ รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIIS ที่ [www.nriis.go.th](http://www.nriis.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

**รายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด**  
**กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”**  
 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”  
**ประจำปีงบประมาณ 2567**

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4792158	การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและ สร้างสรรค์การเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดจันทบุรี	นายธีรังกูร วรบำรุงกุล	มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี
2	4792414	การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนขบวนการ โรงเรียนพัฒนาตนเองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดภูเก็ต	นางสาวศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
3	4792852	โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานด้วย ความร่วมมือสู่ความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดระยอง ผ่านการประเมิน สมรรถนะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	นายวิโรจน์ ชมภู	มหาวิทยาลัยบูรพา
4	4793028	การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ พื้นที่เป็นฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด กาฬสินธุ์	นายวิษุทธิ์ จันทะรี	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5	4793049	การพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและ นวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี	นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
6	4793114	กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน ระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	นางยุพิน บัวคอม	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
7	4793134	การพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทาง การศึกษาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหาร และการจัดการเรียนรู้เพื่อลดการสอบและเพิ่มการ เรียนรู้สู่การสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของ ผู้เรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี	นายมุฮัมหมัดอาฟีฟี อ็ชชอลีฮีย์	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
8	4793183	รูปแบบภาคีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรแบบ บูรณาการสมรรถนะทางการเรียนรู้และสมรรถนะ ทางการอาชีพที่เสริมสร้างอัตลักษณ์อุบลราชธานี	นายวรวิทย์ โสภำพันธ์	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9	4793259	การพัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	นายเสรี ตุ่มอ่อน	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ  
 คณะอนุกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย  
 ที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ พิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ  
 เท่านั้น